

แม่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับม้า เช่น การฆ่าทหารม้า แล้วทำให้เกิดในสวรรค์ จะเข้าถึงความเป็น ผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อสรชิตได้ ในอัสสาโรหสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความเห็นผิด และผู้เป็น มิฉฉาพิภุจฺญิ เรากล่าวว่ามีคติเป็นอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ซึ่งเป็นคำสอน ที่ปล้ำล้างคำที่กล่าวถึงนายทหารม้าผู้เคยเป็นอาจารย์ และปาจารย์ก่อนๆ หลอกลวงให้หลงมานาน²⁵ เรื่องราวของม้ามีมากมาย เช่น พระเจ้าอุเทนหนีตายจากพระเจ้าจันทรพิชัยต่ ก้ออาศัยม้าทำให้พ้นภัยได้ การรบในสงครามก็อาศัยม้า เป็นส่วนหนึ่งของนักรบ ในการเดินทางที่ลำบาก ในหนทางที่ขรุขระก็อาศัย ม้าช่วยขนของเข้าไปซึ่งม้าก็ได้ช่วยเหลือทำให้ประโยชน์ ขอสดุดีต่อคุณความดีของม้าที่ได้ช่วยเหลือ มนุษย์ให้อยู่ดีมีความสุข

ข้อคิดคติธรรมจากม้า

ม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นม้าพันธุ์ดี ก็คือม้าอาชาไนย เป็นม้าที่เกิดในตระกูลที่ดี เพราะเป็นม้าที่อดทน ไม่สะดุ้ง เพราะการเขี่ยนตีด้วยอาวุธอย่างแรงในสงคราม เป็นม้าที่รักและไม่ทอดทิ้งเจ้าของ นำความสุข มาให้ และเป็นม้าที่มีความซื่อตรง ว่องไว อดทน สงบเสงี่ยม

ม้าอัศจรรย์กับการสอนธรรมในเรื่องไม่ให้หลงในลาภสักการะ เพราะลาภสักการะหรือผลประโยชน์ จะทำให้เกิดความพินาศ ดังคำว่าแม่ม้าอัศจรรย์ตั้งครกร์เพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉนั้นใด ลาภสักการะ และความสรรเสริญเกิดแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉนั้นนั้น²⁶ และ คำว่า ลูกม้าอัศจรรย์ ฆ่าแม่ม้าฉนั้นใด สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว ฉนั้นนั้น²⁷ ดังนั้น ลาภยศหรือสักการะที่มีอยู่ในโลก เป็นโลกธรรม เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

ม้าอาชาไนยเป็นม้าที่รู้เหตุที่ควรและไม่ควร ย่อมบริโภคของกินที่เขาสให้สดหรือแห้งก็ตาม เรียบร้อย ไม่เรียกรวด ย่อมรังเกียจที่จะนั่งหรือนอนทับอุจจาระปัสสาวะซึ่งม้าเป็นเช่นนี้ได้ ก็เพราะอาศัย การฝึกฝน จากครูผู้สอนที่มีความชำนาญ และกาลเวลาที่ยาวนาน สำหรับการฝึกสอนแก้ไขนิสัยม้า มีแนว ปฏิบัติที่เห็นได้ในการฝึกม้าของพระราชา กล่าวคือคนฝึกม้าผู้ชำนาญ ได้ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีแล้ว ครั้งแรก

²⁵ ส.สพ. (ไทย) ๑๘/๓๕๗/๔๐๐.
²⁶ ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕.
²⁷ ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๘๔/๑๒๘๕

ที่เดี๋ยวฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบังเหียน เมื่อเขากำลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบังเหียน มันก็พยศ สะบัดตีนรอนอย่างใดอย่างหนึ่ง ม้านั้นหมดพยศได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆ เพราะได้รับการฝึกตาม ขึ้นตอนโดยลำดับ

คนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นต่อไปอีก เช่น ฝึกเทียมแอก เมื่อเขากำลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการ เทียมแอก มันก็จะพยศ สะบัด ตีนรอนอย่างใดอย่างหนึ่ง ม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกบ่อย ๆ เพราะได้รับการฝึกตามขึ้นตอนโดยลำดับ คนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นต่อไปอีก คือ การเหยาะอย่าง การวิ่งเป็นวงกลม การจรดกีบ การวิ่ง การใช้เสียงร้องให้เป็นประโยชน์ คุณสมบัติได้เป็นราชนิยม ความเป็นวงศ์พญาม้า ความว่องไวขึ้นเยี่ยม การเป็นม้าชั้นเยี่ยม การเป็นม้าที่ควรแก่การชมเชยอย่างยิ่ง เมื่อคนฝึกม้าฝึกให้มันรู้เรื่องในความว่องไวขึ้นเยี่ยม ในการเป็นม้าชั้นเยี่ยม ในการเป็นม้าควรแก่การ ชมเชยอย่างยิ่ง ม้านั้นก็จะพยศ สะบัด ตีนรอน อย่างใดอย่างหนึ่ง ม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะได้รับ การฝึกอยู่บ่อยๆ เพราะได้รับการฝึกตามขึ้นตอนโดยลำดับ ในการขี่ม้าอาชีพนายพันธุติซึ่งหมดพยศลง คนฝึกม้าก็จะเพิ่มการฝึกให้มีคุณภาพ ให้มีกำลังขึ้น ม้าอาชีพนายพันธุติ ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ประการ จึงเป็นม้าควรแก่พระราชา 28

ม้ากับเกียรติยศ ในชาณุสโสนิพราหมณสูตร²⁹ กล่าวถึงรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน นัยว่าม้าที่เทียม เป็นม้าขาว เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนขาว เชือกขาว ด้ามประทัดขาว ร่มขาว ผ้าโพกขาว ผ้านุ่งขาว รองเท้าขาว และพัทธาลวีชนี (พัดหรือแส้ขนจามรี) ก็ขาว ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาณุสโสนิพราหมณ์ ใ้ขี่ไปทำให้ได้รับการกล่าวยกย่อง

ม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็ว เป็นที่ทราบกันทั่วไป ซึ่งความรวดเร็วของม้า สามารถนำประโยชน์มา ใช้ได้ในการทำงาน หรือในการดำรงชีวิต เช่น เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้น ควรใช้แนวการทำงานรวดเร็ว แม้พระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินงานต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังคำว่า เราแสดงธรรมบรรยาย เปรียบด้วยม้าอาชีพนายพนมแก่เธอทั้งหลาย³⁰ ดังนั้น เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้น ควรรีบไปเข้าดู และเร่ง ดำเนินการจนสุดกำลัง กำจัดปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่ให้หมดไป

28 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓.
29 ส.ม.(ไทย) ๑๘/๔/๖.
30 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๖/๑๖๒.

อานิสงส์ที่เกี่ยวกับม้า

อานิสงส์การถวายสะพาน ทำให้ได้รับอานิสงส์เป็นม้าสินธพ ดังคำว่า ม้าสินธพ ๑,๐๐๐ ตัว ซึ่งเป็นพาหนะวิ่งเร็วปานกำลังลม จักคอยรับใช้ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น นี่เป็นผลแห่งการถวายสะพาน ³¹ และถวายผอบทำให้ได้ม้าแก้ว ดังคำที่พระปิลินทเถระกล่าวว่า ข้าพเจ้า...ได้คนโทน้ำและผอบ ๔ สี และช้างแก้ว ม้าแก้ว ๑ คู่ของข้าพเจ้าเหล่านั้นไม่พินาศ นี่เป็นผลในการถวายคนโทน้ำและผอบ ³² และคนที่ถวายรองเท้าทำให้ได้ยานคือม้า ³³ คำว่าม้าแก้ว มีอธิบายว่า ม้าแก้ว ซึ่งเป็นม้าขาว ศีรษะดำ มีขนปกคลุมทั่วป่อง มีฤทธิ์ เหาะไปในอากาศได้ ชื่อพญาม้าวลาหยกยอมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นม้าแก้วนั้น จึงมีพระทัยโปรดปรานว่า ท่านผู้เจริญ พาหนะคือม้านี้ ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ จากนั้น ม้าแก้วนั้นจึงได้รับการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาไนยตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนาน ³⁴

บทสรุป

ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมาช้านาน และเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เมื่อได้อ่านเรื่องราวของม้า พอสรุปเป็นข้อคิดคติธรรมจากม้า โดยเฉพาะม้าอาชาไนยได้ดังนี้

(๑) ม้าเป็นสัตว์ที่ซื่อตรง เมื่อได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วย่อมมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของไม่ทิ้งเจ้าของ ย่อมรักเจ้าของ นำความสุขมาให้เจ้าของ คือเป็นสัตว์ลากเข็นภาระ เกิดความคิดว่า ม้าอื่นจะเข็นภาระได้หรือไม่ก็ตาม สำหรับภาระนี้ เราเข็นได้ ดังนั้น คนเราควรมีความซื่อตรงไม่คดโกงต่อผู้มีพระคุณ ต้องทำงานรับใช้อย่างสุดกำลัง แม้คนอื่นจะละความพยายาม แต่เราจะพยายามทำเต็มกำลังความสามารถ

(๒) ม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็ว ว่องไว เมื่อได้ทำงานหรือประกอบกิจการอะไรก็ตาม โปรดได้ปฏิบัติให้รวดเร็วและว่องไว ดังความเร็วของม้าคือให้ดำเนินการทำงานอย่างรวดเร็ว ว่องไว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

³¹ ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๑/๖๖๖.

³² ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๕/๖๐๒.

³³ ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๓/๕๙๙.

³⁴ ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๔.

